

สรุปรายงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการพัฒนาตนเอง
สู่การเป็นผู้นำในเวทีระดับโลก
ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2564
ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เฟลินจิต
กรุงเทพมหานคร

สรุปสาระสำคัญของการอบรม ดังนี้

เกี่ยวกับการอบรม

วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อเป็นการพัฒนา ศักยภาพแก่บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติงานหรือมีความสนใจด้านด้านสุขภาพโลก ของประเทศไทย ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 24 คน

สาระสำคัญจากการอบรม

1. การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำด้วยสุนทรีย- สันทนาการและการทำงานเป็นทีม วิทยากรจากสถาบันการ เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) นำผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และมุมมองต่อหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ประชุมรู้จักกันมากขึ้น และเรียนรู้เกี่ยวกับการฟังผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง (deep listening) มีการวิเคราะห์บุคลิกภาพให้รู้จักตัวเอง เรียนรู้บุคลิกแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีการทำกิจกรรมเป็นทีม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เป็นการจำลองการทำงานใน องค์กรซึ่งมีคนหลากหลายบุคลิกทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมาย ขององค์กร ระหว่างการทำงานอาจมีอุปสรรค แต่ทุกคนต้อง เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนเอง ช่วยกันแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นวิธีที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน



ผู้สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
นางสาวสมฤทัย คันฉิวงค์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
30 ธันวาคม 2564

2. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้นำในเวที สุขภาพโลก (Smart Personality in Global Health) อาจารย์ประภัสสร ชุมนิกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสาร บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความน่าเชื่อถือ เหมาะสมกับกาลเทศะ เช่น การเลือก เครื่องแต่งกาย ทั้งสีและแบบเสื้อผ้า ทรงผม การเลือกรองเท้า การเลือกเสื้อสูท รวมถึงท่วงท่าการนั่ง การลุกจากที่นั่ง การเดิน การใส่และถอดเสื้อสูท เป็นต้น



3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง บทบาท การเป็นผู้นำในเวทีสุขภาพโลก นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) เป็นผู้นำแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการเป็นผู้แทนประเทศไทยในเวทีสุขภาพโลก เช่น การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ที่ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ส่งผู้แทนเข้าร่วม ประชุมเป็นประจำทุกปี โดยได้กล่าวว่าการเป็นผู้แทนประเทศไทย ในเวทีระดับโลก จะต้องมีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ มนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และการสร้างเครือข่ายการทำงาน มีความสำคัญในการผลักดันประเด็นสุขภาพและความร่วมมือ ระหว่างประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับและประยุกต์ใช้กับการทำงานและภารกิจ ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้ ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม การรับมือกับเพื่อนร่วมงาน ที่มีบุคลิก ทักษะที่แตกต่างจากตัวเอง รวมถึงการพัฒนา บุคลิกภาพและทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้แทนทั้งระดับหน่วยงาน และผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมในเวทีระดับนานาชาติ

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก ของกรมอนามัยในการประสานงานด้านต่างประเทศ และการ แลกเปลี่ยนบุคลากรในเวทีระหว่างประเทศ บุคลากรของศูนย์ ความร่วมมือระหว่างประเทศจึงต้องมีทักษะในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังต้องมีบุคลิกที่ น่าเชื่อถือเมื่อได้รับบทบาทเป็นผู้แทนในเวทีระหว่างประเทศ

